

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Liên quan đến bài báo “18.000 lít xăng nghi kém chất lượng bán ở TP.HCM” của báo điện tử VTC News đăng lúc 11 giờ 04 phút ngày 06/11/2023, cụ thể liên quan đến lô hàng 18 m<sup>3</sup> xăng RON 95 - III được bán lẻ ra thị trường thông qua CHXD của Công ty Cổ phần thương mại XNK Thủ Đức (Timexco) ngày 10/10/2022, chúng tôi xin được thông tin làm rõ như sau:

Trước tiên, Timexco xin khẳng định rằng các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Vì vậy, tất cả các lô hàng xăng dầu của Timexco khi đưa ra lưu thông trên thị trường nói chung và lô hàng 18 m<sup>3</sup> xăng RON 95-III nói riêng nêu trong bài báo trên đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở dĩ có việc 2/3 mẫu đưa đi giám định nhưng không đảm bảo chất lượng như bài báo nêu là do các mẫu này đã được lấy từ bồn chứa của xe bồn (xe xitec) chở lô hàng 18 m<sup>3</sup> xăng A95 nói trên nhưng **theo cách không đúng với hướng dẫn** tại Quyết định số 457/QĐ-TĐC ngày 06/4/2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng “Về việc ban hành hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu”. Cụ thể, theo Quyết định này, việc lấy mẫu từ bồn chứa của xe bồn phải tuân thủ theo hướng dẫn tại Điều 3.1.5 và 3.1.6 như sau:

*“3.1.5. Mẫu di động (còn gọi là mẫu toàn phần) là mẫu xăng dầu được lấy bằng cách thả chai lấy mẫu xuống đến đáy của phương tiện lưu trữ (hầm, bồn, bể...) và kéo chai lên với tốc độ đều cho đến khi ra khỏi bề mặt chất lỏng sao cho lượng xăng dầu lấy vào chai trong suốt quá trình kéo lên vào khoảng 3/4 dung tích của chai.*

*3.1.6. Mẫu cục bộ là mẫu xăng dầu được lấy tại một vị trí xác định trong một phương tiện lưu trữ (hầm, bồn, bể...) hoặc từ đường ống tại một thời điểm xác định. Mẫu cục bộ có thể được lấy bằng bình lấy mẫu hoặc bằng dụng cụ lấy mẫu tự động (MMC). Các loại mẫu cục bộ được lấy như sau:*

- a) Mẫu trên là mẫu cục bộ lấy tại vị trí khoảng 1/6 chiều cao của mức xăng dầu tính từ bề mặt xăng dầu tại phương tiện lưu trữ (hầm, bồn, bể...);*
- b) Mẫu giữa là mẫu cục bộ lấy tại vị trí khoảng 1/2 chiều cao của mức xăng dầu tính từ bề mặt xăng dầu tại phương tiện lưu trữ (hầm, bồn, bể...);*
- c) Mẫu dưới là mẫu cục bộ lấy tại vị trí khoảng 1/6 chiều cao của mức xăng dầu tính từ đáy phương tiện lưu trữ (hầm, bồn, bể...).”*

Trong khi đó, thực tế 03 mẫu nói trên lại được lấy trực tiếp từ họng xả của xe bồn là nơi có thể có một số tạp chất như cặn, nước... Chính vì cách lấy mẫu không theo đúng qui định nên đã dẫn đến kết quả giám định không phản ánh đúng chất lượng của lô hàng.

Trong bài báo có viện dẫn qui định về việc lấy mẫu, tuy nhiên, viện dẫn này là không chính xác. Bởi lẽ, viện dẫn này chỉ áp dụng cho việc lấy mẫu trực tiếp ở cần cấp phát (đầu vòi bơm của trụ bơm xăng dầu) của Cửa hàng bán lẻ xăng



dầu, không áp dụng cho việc lấy mẫu ở các phương tiện lưu trữ xăng dầu (hầm, bồn, bể...).

Sau khi niêm phong lô hàng để chờ xử lý, ngày 19/10/2022 cán bộ kỹ thuật của Timexco và Đơn vị vận chuyển đã lấy 08 mẫu (04 mẫu lưu và 04 mẫu phân tích) trên 04 hầm chứa của xe bồn này theo đúng hướng dẫn tại Điểm 3.1.6 nói trên và đưa đi giám định tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3). Kết quả tất cả 04 mẫu này đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định (như đính kèm).

Vì vậy, căn cứ vào các kết quả giám định chất lượng này, lô hàng sau đó đã được Công ty quyết định đưa ra tiêu thụ trên thị trường một cách bình thường như mọi lô hàng khác.

Như vậy, lô hàng 18 m<sup>3</sup> xăng RON 95-III được đề cập trong bài báo hoàn toàn đảm bảo chất lượng theo quy định, không kém chất lượng như bài báo nêu. Việc quy chụp như nội dung bài báo là thiếu căn cứ pháp lý (thông tin một chiều, không so sánh tính pháp lý kết quả giữa hai lần giám định trên cùng một lô hàng) gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chúng tôi.

Timexco chính thức thông tin tới Quý Cơ quan báo chí, Quý khách hàng, người tiêu dùng được nắm rõ về vụ việc. Một lần nữa, Timexco khẳng định, trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật và tôn trọng, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2023

**GIÁM ĐỐC**



*Lai Chế Nghĩa*